






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. นโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, thaipbs, newtv, one31, TNN, pptvhd36, thestandard)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผยถึงนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ว่า ตามที่ สร. ได้ประกาศนโยบายควิกวิน คือภาพรวมของเศรษฐกิจสุขภาพ กัญชาอาจอยู่ในเรื่อง Service Hub และ Wellness Hub คือ การให้บริการทางการแพทย์ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในมิติที่เกี่ยวข้องกับ สร. และจะจัดทำกฎหมายให้เร็วที่สุด ซึ่งต้องปรึกษารัฐธรรมนูญไทย เพราะเป็นรัฐบาลร่วมกัน ส่วนการอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ 15 ต้นในกฎหมายเดิม ต้องมีการพิจารณาว่าการปลูกเพื่อการแพทย์และสุขภาพอย่างไรเพื่อให้ได้มาตรฐาน ย้ำว่าต้องเน้นให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ไม่ให้มีการใช้เพื่อสันทนาการ ส่วนจะทำให้ร้านกัญชาที่เปิดอย่างเสรีต้องยุติกิจการหรือไม่นั้น ต้องดู 2 มิติ ถ้ากิจการที่ไม่กระทบต่อสุขภาพหรือไม่มีผลต่อสภาวะสุขภาพโดยรวม และมีดีสุขภาพทางสังคม ก็ควรที่จะมีกฎหมายเข้าไปควบคุม ส่วนการพิจารณากฎหมายกัญชาสามารถทำควบคู่กันได้ทั้ง พ.ร.บ. และประกาศกระทรวง แต่ พ.ร.บ. ต้องยกร่างผ่านสภา ส่วนประกาศกระทรวงจะอ้างอิงตามกฎหมายยาเสพติดที่ให้อำนาจไว้ ภายใต้การเห็นชอบของ ป.ป.ส. อีกทั้ง สร. ต้องเห็นพ้องต้องกันว่าอะไรจะเป็นยาเสพติดสำหรับออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งไม่ใช่แค่กัญชาเพียงอย่างเดียว ต้องมีพิจารณาร่วมกันว่าจะคืนส่วนไหนเป็นยาเสพติด โดยจะนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ</p> <p>2. คัดค้านนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า)</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เผยกรณี รมว.สร. จะปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า เครือข่ายฯ ขอคัดค้านการนำกัญชากลับสู่ยาเสพติด และคัดค้านการตัดสิทธิของประชาชนในการปลูกกัญชาเพื่อความมั่นคงทางยาในระดับครัวเรือน โดยจะยื่นหนังสือคัดค้านต่อ รมว.สร. และจะให้เวลา สร. 15 วัน ในการตอบคำถามและสร้างข้อมูลอันกระจ่างชัดให้เกิดขึ้นแก่สังคม หาก สร. ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือยังยืนยันที่จะกระทำเช่นเดิมโดยการใช้อำนาจเครือข่ายจะชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โปสตัด เพจเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics ว่า ดร.ฉี เจิ้งลี่ ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สถาบันไวรัสวิทยาเมืองอู๋อัน ประเทศจีน เตือนทั่วโลกให้เตรียมพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาจำนวน 20 สายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวที่มีความเสี่ยงสูงแพร่ติดเชื้อในคนได้ในอนาคต ย้ำให้เห็นว่าภาครัฐควรลงทุนด้านวิจัยเพิ่มเติม เพื่อสืบค้นหาไวรัสที่เสี่ยงสูงเพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับรักษาล่วงหน้าก่อนเกิดการระบาด และเตือนผู้ดูแลระบบสาธารณสุขทั่วโลกให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคจากไวรัสโคโรนาใหม่ ๆ ในอนาคต</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, hfocus, เพจสมาพันธ์แพทย์ฯ)</p> <p>- นายชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวภายหลังประชุม ครม. กรณีการเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ระดับสูงในสังกัด สร. ว่า มีการเสนอรายชื่อเข้าที่ประชุม ครม. แต่มีประเด็นคุณสมบัติในบางรายชื่อ จึงถูกส่งกลับให้ สร. ตรวจสอบปรับและปรับเพื่อส่งเข้าไปอีกครั้ง คาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า หรือ 3 ต.ค.66 อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเริ่มช้า แต่หากเรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้าก็จะอยู่ในกรอบเวลา เมื่อท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งก็จะได้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Win ได้เลย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ข้อความ แต่งตั้ง C10 ใน สร. ครั้งนี้ หวังว่าระบบบรรณาภิบาลจะกลับคืนมา เป็นการจัดทำเพื่อเคลื่อนนโยบาย 30 บาท plus คนที่มีความสามารถจะได้เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ บุริรัมย์คอนเนคชั่นยังสตรองแคไหน ตำแหน่งบริหารสูง (ผู้ตรวจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ราชการ รองปลัด อธิบดี) 9 ตำแหน่ง ตามต่อด้วยอำนาจการสูง 18 ตำแหน่ง (ผอ.รพ. 12, นพ.สสจ. 6) ตามด้วยโยกย้าย นพ. สสจ., ผอ.รพศ./รพท. จับตา</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สท.) ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดนายกรัฐมนตรื เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายชื่อ สอน. และ รพ.สต. จำนวน 933 แห่ง และบัญชีรายชื่อบุคลากร 7,425 คน ที่ประสงค์ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย แยกเป็นรายจังหวัด เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการกิจการถ่ายโอนด้านสาธารณสุข (ก.ก.ถ.) ให้แก่องค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เห็นชอบข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งสท. ได้เสนอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งข้อมูล ดังกล่าวให้กับสำนักงานประมาณและสร. พิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ สท. แจ้งรายละเอียดบัญชีรายชื่อ สอน.และ รพ.สต. ตลอดจนบัญชีรายชื่อบุคลากรที่จะถ่ายโอน อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2567</p>	-
<p>โรคไข้หวัดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Line today, springnews) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า แนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉพาะสถานการณ์โรคไข้หวัด ใหญ่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 16 ก.ย. 2566 มีผู้ป่วย 185,216 ราย เสียชีวิต 4 ราย เฉพาะ สัปดาห์ที่ 10-16 ก.ย. มีผู้ป่วยเพิ่มมากกว่า 12,000 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ได้ สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมทีมสอบสวนควบคุมโรคเพื่อรองรับการระบาดตามนโยบายของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. แนะนำว่าเมื่อมีอาการโรคทางเดินหายใจหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด ควรสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่มี ร่างกายอ่อนแอ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ล้างมือบ่อยๆ เพื่อช่วยป้องกัน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน - นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ. สคร.ที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งดูแล 4 จังหวัด อีสานล่าง พบว่า จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยมากที่สุด 3,099 ราย มากกว่าปีที่แล้วถึง 6.4 เท่า มากสุดคือกลุ่มเด็กเล็กอายุ 5 - 9 ขวบ จากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหมดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจาก เชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด และโรคโควิด 19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก ย้ำสามารถป้องกันได้ โดยใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป หากมีอาการ ป่วยให้รีบไปพบแพทย์ เพราะอาจเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Facebook) - เพจเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana โปสต์ข้อมูลระบุว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยจาก WHO สอดคล้องกับรายงานของกองระบาดวิทยาเดือน ก.ย. แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึง 35% มีบางข้อมูลนี้อาจไม่สอดคล้องกันคือสาย พันธุ์ไวรัสที่ระบาดตอนนี้ กองระบาดวิทยาระบุว่าเป็น H1N1 pdm แต่ของ WHO แยกออกมาค่อนข้างละเอียดว่าเป็นสาย พันธุ์ H1N1 pdm กับ H3N2 และถ้าวิเคราะห์ข้อมูลจาก WHO สัดส่วนการติดเชื้อ H3N2 ในประเทศไทยสูงกว่า โดยไวรัส ชนิดนี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมวัคซีนป้องกันได้น้อยกว่า ย้ำเตือนประชาชนป้องกันดูแลสุขภาพตนเอง ลดความเสี่ยง การติดเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจ - เพจสมพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป และ เพจสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน โปสต์ข้อมูลเนื่องจากช่วงนี้การระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ยา oseltamivir กลับมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนผู้ป่วย ย้ำอาจต้อง กลับมาใช้มาตรการ DMHTT เพื่อให้สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง</p>	-
<p>การเฝ้าระวังพฤติกรรมถูกลั่นแกล้ง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, ข่าวสด, thebangkokinsight, ch7, thecoverage, acnews, Hfocus, newtv, fm91bkk, pptv) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลการสำรวจพบถูกลั่นแกล้งรังแก (บูลลี่) ถึงร้อยละ 44.2 ส่วนมากพบใน โรงเรียนสูงถึงร้อยละ 86.9 และเรื่องที่มีถูกลั่นแกล้ง ได้แก่ ล้อเลียนหน้าตา ขนยาว อสม. แกนนำนักเรียน ร่วมกันเฝ้าระวัง การถูกล้อเลียนสถานศึกษาและชุมชน ร่วมดูแลทางด้านจิตใจ สร้างกิจกรรมพลังบวกให้กับเด็กและเยาวชน สนับสนุนการสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ตามหลักสุขบัญญัติข้อที่ 6</p>	-
<p>แนะนำดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาแผนไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., ch7) - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค ตามศาสตร์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันในช่วงฤดูฝนมากขึ้น โดยเฉพาะ 4 ภัยสุขภาพ ที่มักเจ็บป่วย ได้ง่ายในช่วงฤดูฝน เช่น โรคน้ำกัดเท้า อาการท้องเสีย โรคไข้หวัดหรือไข้เปลี่ยนฤดูกาล และอาการที่มาจาก การรับประทาน เห็ดพิษ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เด็กเกิดน้อยด้วยคุณภาพ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ข้อมูลจากสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เสนอสถานการณ์ประชากรประเทศไทยที่พบว่าโครงสร้างประชากรไทยกำลังขาดความสมดุล เด็กเกิดน้อย-สังคมสูงวัย โดยในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาจำนวนเด็กและแรงงานไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สะท้อนว่า ในอนาคตสัดส่วนการพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานจะเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันคนในปัจจุบันกลับไม่ต้องการมีบุตร ส่งผลให้เด็กเกิดน้อย เกิดปัญหาด้านแรงงานนำไปสู่ปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในอนาคตอาจมีรายได้ลดลง ในการแก้ไขปัญหาที่ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. กล่าวว่า นอกจากจะต้องหาแนวทางทำให้เด็กเกิดมากขึ้นแล้ว ยังต้องมีระบบรองรับเพื่อให้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพชีวิตที่ดี เจริญเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพที่ดี เพื่อให้การเกิดไม่เป็นภาระของครอบครัวและช่วยให้พ่อแม่มั่นใจว่าลูกที่เกิดมาจะมีความปลอดภัย เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง</p>	
<p>หญิงท้องควรมีกิจกรรมทางกาย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผอ.ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า TPAK ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในแม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด มุ่งหวังให้มีการฝากครรภ์และเตรียมคลอดอย่างปลอดภัย เป็นการพิสูจน์ว่า สุขภาพที่ดีที่สุดเกิดขึ้นได้จากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ หากแม่ตั้งครรภ์มีการออกกำลังกายที่ดี จะส่งผลให้บุตรที่อยู่ในครรภ์ได้เคลื่อนไหวและมีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วย</p>	-
<p>แคมเปญ #ชีวิตที่เราเลือกได้ รมรณรงค์วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลคุมกำเนิด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, thecoverage, mthai, asiannewschannel1)</p> <p>- ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เผย กรมอนามัย ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ บจก. ไบเออร์ไทย จัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ก.ย.ของทุกปี ภายใต้แคมเปญ #ชีวิตที่เราเลือกได้ Choices: Your Life. Your Choices รมรณรงค์ให้เยาวชนศึกษาเรื่องการคุมกำเนิดจากข้อมูลที่ถูกต้อง กล้าที่จะปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับตัวเอง สามารถวางแผนอนาคตที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn, fm91bkk, antifakenewscenter)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยจากที่มีการแชร์ข้อความในออนไลน์เรื่องหัวลอกเป็นแผ่นๆ รังแคเป็นขุย ผิวโดนเผาจากข้างใน เพราะคิดมาก และใช้สมอลมาก เป็นข้อมูลเท็จ โดยภาวะหนังศีรษะลอกเป็นแผ่น ๆ หรือมีขุย เรียกว่าโรครังแคอักเสบ หรือโรคผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม มักเกิดบริเวณที่มีต่อมไขมันใต้ผิวหนังจำนวนมาก อาการเป็น ๆ หาย ๆ ไม่มีสาเหตุชัดเจน แต่โรคนี้มีความสัมพันธ์กับความเครียด การพักผ่อนน้อย การดื่มสุรา การออกแดดหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดการกำเริบได้บ่อย</p>	-
<p>โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (FB Thai Today News)</p> <p>- พลอากาศเอก นพ.สุปิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ปี 2566 ณ รร.แม่ริมวิทยาาคม จ.เชียงใหม่ โดยกรมอนามัย ร่วมกับ ศอญ. ได้ให้ข้อเสนอแนะภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ควรมีการถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และหาค่ากลางของความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานอันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการให้มีคุณภาพมากขึ้น</p>	-
<p>เตือนการกินยาพาราเซตามอลแบบไขว่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เพจ Drama-addict</p> <p>- โพสต์เตือนเรื่องการใช้ยาละลายเสมหะกับยาลดไข้สำหรับเด็ก สามารถใช้ได้แต่มีข้อควรระวัง ตัว FluiFort Syrup ไม่ควรใช้ในทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ส่วน Panadol Children เป็นพาราเซตามอลแบบไขว่ ที่ปริมาณยาอยู่ที่ 250mg/5cc มากกว่ายาพาราเซตามอลไขว่ทั่วไป 2 เท่า เวลาจะให้ยาเด็กหากใช้สูตรเดียวกับที่คำนวณปริมาณยาของพาราไขว่แบบทั่วไปจะทำให้เด็กได้รับยาเกินขนาดไป 2 เท่าได้ ดังนั้น ไม่แนะนำให้ซื้อใช้กันเอง ต้องอยู่ในการดูแลของเภสัชกร เพราะหากคำนวณโดสยาผิดเด็กจะเกิดภาวะพาราเซตามอลเกินขนาด เป็นอันตรายต่อตับได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พยาธิกีนปอด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ :เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจและวิกฤติทางเดินหายใจ รพ.ขอนแก่น อธิบายเคสเด็กอายุ 15 ปี ชาวสปป.ลาว เอกซเรย์พบโพรงฝีในปอด 10 ซม. หลังติดเชื้อจากพยาธิในปุนาพร้อมเตือนคนชอบกินอาหารดิบ เสี่ยงรับเชื้อพยาธิ แนะนำการป้องกันที่ดีที่สุดคือการปรุงให้สุกก่อนกิน</p>	-
<p>ห้ามเด็กทารกกินน้ำผึ้ง</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.ผจก., เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, postjung, ch7, เพจไม่ใช่หมอบ่นฯ)</p> <p>- จากกรณีการแชร์โพสต์ของเพจหมอมูมู วีระศักดิ์ นำข้อมูลจากต่างประเทศเรื่องเด็กทารกวัย 2 เดือนเข้ารับการรักษาในรพ.ด้วยอาการป่วยรุนแรงจนเกือบเสียชีวิตภายหลังจากแม่ให้ทานน้ำผึ้ง พบปัญหาการกลืนเนื้ออ่อนแรง ปอดติดเชื้อ หายใจลำบาก และมีอาการชัก ทีมแพทย์ส่งอุจจาระไปตรวจพบแบคทีเรีย Clostridium botulinum ที่สร้างสารพิษทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอ เป็นอันตรายเหมือนกับที่ใช้ในโบท็อกซ์ ทั้งนี้ ระบบทางเดินอาหารของทารกยังไม่สมบูรณ์ ความเป็นกรดในลำไส้ยังไม่สามารถกำจัดเชื้อ Clostridium botulinum ได้ จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อนี้ได้มากกว่าผู้ใหญ่</p> <p>ทางด้านกุมารแพทย์ฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยข้อมูลด้านบนเป็นเรื่องจริง ย้ำหากทารกหรือเด็กต่ำกว่า 1 ขวบ ผลอกกินน้ำผึ้งแล้วถ้ามีอาการอ่อนเพลีย ท้องผูก กลืนเนื้ออ่อนแรง หายใจ และคลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ควรนำเด็กไปพบแพทย์ทันที</p>	-
<p>ญี่ปุ่นสั่งแบน บ.ผลิตอาหารกล่อง หลังพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ :เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-บริษัทผู้ผลิตอาหารกล่องทางตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ได้รับคำสั่งระงับกิจการเนื่องจากพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเกือบ 300 คนจาก 24 จังหวัดในประเทศ มีอาการท้องร่วงและอาเจียน หลังจากรับประทาน เบนโตะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยตรวจพบเชื้อสตาฟีโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และบาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการอาหารเป็นพิษ ในอุจจาระของผู้ป่วย รวมถึงในผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ</p>	-
<p>หญิงฝรั่งเศสทานปลาซาร์ดีนแล้วเสียชีวิต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ :เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>-ในร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งที่เมืองบอร์โด (Bordeaux) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส พบหญิงชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตและพบว่ามีลูกค้าชาวต่างชาติอีก 12 คน ที่ต้องเข้ารักษาตัวในไอซียู หลังจากรับประทานปลาซาร์ดีนจากร้านอาหารแห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคาดว่า อาจเกิดจากการรับสารพิษโบทูลินัมจากปลาซาร์ดีนที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างไม่เหมาะสมก่อนนำมาปรุงอาหาร พร้อมเก็บตัวอย่างปลาซาร์ดีนนำไปตรวจทดสอบเพิ่มเติม และออกคำสั่งให้ร้านอาหารแห่งนี้งดการประกอบอาหารด้วยปลาซาร์ดีนอีกต่อไป</p>	-